

Tích cực giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh tại Thái Bình có bước chuyển biến tích cực.

Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) cao nhất cả nước với 29.000 người. Hiện nay đã có 20.700 người được hưởng trợ cấp, trong đó 664 người trực tiếp bị suy giảm trên 81% sức khỏe, 10.100 người bị suy giảm dưới 81% sức khỏe, 5.129 người vừa là bệnh binh, vừa là nạn nhân CĐDC. 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 43, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã tích cực chăm lo cho các nạn nhân CĐDC bằng các hoạt động thiết thực. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC và tạo điều kiện cho các cấp hội nạn nhân CĐDC hoạt động hiệu quả. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp hội luôn xác định thực hiện công tác hội là cơ hội để chia sẻ, giúp đỡ, đồng viên đồng chí, đồng đội với tinh thần hành động: "Tất cả vì nạn nhân CĐDC/Đioxin". Đến nay, Thái Bình đã từng bước xây dựng và hoàn thiện tổ chức hội với 3 cấp: 1 hội cấp tỉnh, 8 hội cấp huyện, thành phố và 260 hội xã, phường, thị trấn cùng gần 1.900 chi hội cơ sở với trên 25.000 hội viên.



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) thăm hỏi, tặng quà hội viên.

nuôi dưỡng từ 10 - 15 con em các nạn nhân CĐDC còn một phần sức khỏe tham gia lao động, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Từ những hoạt động, phong trào vì nạn nhân CĐDC đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân luôn đồng hành, giúp đỡ các nạn nhân, điển hình như: Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ 3 tỷ đồng xây mới Trung tâm tẩy độc cho nạn nhân CĐDC; ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa; lương y Nguyễn Văn Thiệu, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) mỗi năm cấp miễn phí hàng trăm thang thuốc cho nạn nhân CĐDC trong và ngoài tỉnh...

Cũng trong 5 năm qua, nhiệm vụ đầu tranh đòi công lý cho các nạn nhân CĐDC cũng được Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh quan tâm, chú trọng. Hội đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức nhiều cuộc mít tinh với sự tham gia của hàng nghìn người để phản đối quyết định sai trái của tòa án Mỹ với các nạn nhân CĐDC. Hội cũng vận động 1 nạn nhân CĐDC là nam giới,

còn sức khỏe, đạp xe đạp xuyên Việt hơn 7.000km đường bộ để xin hàng triệu chữ ký của 376 cơ quan, đơn vị ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân CĐDC Việt Nam, buộc phía Mỹ phải chịu trách nhiệm tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ gây ra ở Việt Nam. Đặc biệt, đã có 2 nạn nhân CĐDC của tỉnh là nhân chứng sống sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc tuyên truyền về hậu quả CĐDC ở Việt Nam để kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.

Để đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đăng tải các tin, bài tuyên truyền các hoạt động vì nạn nhân CĐDC, những tấm gương nạn nhân CĐDC vươn lên trong cuộc sống.

5 năm qua, Hội đã xuất bản 1.000 đầu sách, kỷ yếu, hàng nghìn bộ tài liệu tuyên truyền, in ấn gần 2.000 tờ báo, 1.200 tờ rơi, chụp hơn 500 bức ảnh nạn nhân CĐDC, tuyên truyền hàng trăm tin, bài trên các kênh thông tin đại chúng trong nước và quốc tế. Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh Thái Bình đã cùng Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh Quảng Ninh phối hợp

tổ chức triển lãm ảnh "Trái tim công lý" thu hút rất đông các khách du lịch quốc tế ở Quảng Ninh đến tham quan và tìm hiểu.

Với những hoạt động thiết thực, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và được Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của hệ thống hội trong toàn quốc năm 2019. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp, các ngành.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, các cấp hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của Hội nhằm mục tiêu hàng đầu là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, góp phần xoa dịu và sẻ chia nỗi đau da cam.

THU TRANG

THU TRANG

THÁI THỤY Tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, tập trung cao cho việc rà soát, giám sát, theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp cách ly đối với những trường hợp đi, đến các vùng có dịch và trở về địa phương từ ngày 1/7.

chức phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực cách ly tập trung, nơi công cộng, trường học, cơ quan; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng...

Ông Đỗ Văn Lương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của tỉnh, huyện về việc khẩn trương rà soát, giám sát các trường hợp đã từng đi, đến địa phương có dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương rà soát tới từng thôn xóm, khu dân cư, đơn vị, lập danh sách và thực hiện khai báo y tế toàn bộ các trường hợp đi công tác, tham quan, du lịch, thăm thân từ các tỉnh đang có dịch Covid-19 trở về địa phương từ ngày 1/7, nhất là tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Tiến hành điều tra dịch tễ, khám sàng lọc, tổ chức cách ly và giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định phòng, dịch Covid-19 đối với tất cả các trường hợp. Tính đến ngày 5/8, toàn huyện có 506 người từ vùng có dịch về địa phương; trong đó 9 trường hợp được lấy

mẫu xét nghiệm và đều âm tính với Covid-19. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn rà soát, giám sát các trường hợp đi đến các vùng có dịch trở về địa phương; phối hợp với 2 bệnh viện đa khoa cấp huyện giám sát các trường hợp có các triệu chứng cảm cúm, ho, sốt để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thời gian qua, các cấp, ban, ngành huyện Thái Thụy triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó, huyện đã rà soát, kiện toàn, kích hoạt lại ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh; xây dựng, củng cố, hoàn thiện các phương án phòng, chống theo từng cấp độ của dịch; kích hoạt lại các tổ tự quản về phòng, chống dịch tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch

sinh cá nhân, giữ khoảng cách tối thiểu khi tiếp xúc với người khác, thực hiện khai báo y tế...; tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tập trung đông người và dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke, xông hơi, mát-xa. Chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, thuốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cách ly tập trung tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện. UBND huyện tích cực huy động nguồn xã hội hóa để mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trong đó, đã cấp hỗ trợ mỗi xã, thị trấn từ 15 - 20 chai dung dịch sát khuẩn và 2 hộp khẩu trang/trạm y tế xã, thị trấn, hỗ trợ 5 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện 364 chai dung dịch sát khuẩn, cấp 210 chai dung dịch sát khuẩn cho các bệnh viện tuyến huyện; mua dự trữ 0,5 tấn Cloramin B để hỗ trợ các xã phun khử khuẩn phòng, chống dịch.

TRẦN TUẤN



Khu cách ly người nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy sẵn sàng hoạt động trở lại.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua trên địa bàn huyện Tiền Hải mưa to xảy ra diện rộng. Để bảo đảm an toàn trong nuôi trồng thủy sản, Tiền Hải đã tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế tối đa khi mưa bão xảy ra.

Những ngày qua, gia đình ông Trần Văn Khởi, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh đã tăng cường bảo vệ 3.000m² ao nuôi tôm của gia đình như: đặt cống xả tràn và vây lưới chắn, cũng như chủ động các phương tiện, vật tư cần thiết để không thất thoát lượng thủy sản sắp cho thu hoạch sau khi có mưa lớn xảy ra. Ông Khởi cho biết, do hoàn lưu của bão số 2 đã có mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường ao nuôi tôm. Hiện nay, ông Khởi đã thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng nước trong ao, xử lý bằng vôi bột, thuốc khử trùng sau

TIỀN HẢI Tập trung bảo vệ nuôi trồng thủy sản



Các hộ nuôi trồng thủy sản huyện Tiền Hải tập trung tiêu thoát nước bảo đảm an toàn diện tích nuôi thủy sản của gia đình.

những trận mưa kéo dài để ổn định môi trường ao nuôi giúp cho tôm nuôi không bị sốc đột ngột. Không chỉ riêng hộ ông Khởi, đến nay hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Nam Thịnh đã và đang tiếp tục gia cố bờ đê, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trước những diễn biến phức tạp tiếp theo của thời tiết nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có mưa bão xảy ra. Còn với diện tích nuôi cá nước của ông Trần Văn Phát, thôn Ngải Châu, xã Đông Minh, nhờ chủ động các biện pháp ứng phó mưa bão nên qua đợt mưa sau hoàn lưu bão số 2, 1ha nuôi cá nước không bị nước tràn bờ. Tuy nhiên, lượng mưa nhiều làm ảnh hưởng đến

môi trường sống của cá nước, độ pH giảm, cá dễ mắc bệnh. Để khắc phục tình trạng trên, ông Phát đã tăng cường sục khí oxy, bổ sung thêm chất dinh dưỡng, khoáng chất trong khẩu phần ăn của cá để tăng sức đề kháng, đồng thời sử dụng men vi sinh để xử lý môi trường ao nuôi.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện là 5.410ha, trong đó nuôi nước ngọt 1.054ha, nước lợ 2.242ha, nuôi ngao 2.114ha. Đến nay sản lượng đã thu hoạch khoảng 10% diện tích nước ngọt, 20% nước lợ, 20% nước mặn. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hoàn lưu bão số 2 gây ra, huyện Tiền Hải đã tăng cường chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các biện pháp bảo vệ thủy sản, thông báo kịp thời tình hình mưa

bão để bà con chủ động che chắn, bảo vệ thủy sản của gia đình. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ phụ trách phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát những điểm có nguy cơ ngập úng cao, hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản thực hiện các biện pháp tiêu úng, xử lý môi trường nước cũng như phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau mưa lớn xảy ra. Khuyến cáo nông dân sau những đợt mưa lớn, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước trong ao, xử lý bằng vôi bột hoặc thuốc khử trùng cho môi trường ao nuôi. Sau mưa thời tiết chưa ổn định không nên cho thủy sản ăn thức ăn tươi sống, dễ gây ra tình trạng ô nhiễm nước ao nuôi nên giảm từ 20 - 25% so với lượng thức ăn hàng ngày. Kịp thời bổ sung các khoáng chất để ổn định môi trường, đồng thời bổ sung men tiêu hóa, Vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng phòng

bệnh cho vật nuôi thủy sản. Đối với khu vực nuôi ngao ngoài bãi triều cần để phòng hiện tượng ngọt hóa của môi trường nuôi ngao do lượng nước mưa tích tụ và lượng nước mưa tiêu úng từ nội đồng đổ ra. Vì vậy, với những bãi ngao đặt kích cỡ thường phẩm nên tiến hành thu hoạch ngay để tránh thiệt hại do mưa gây ra. Mùa mưa bão năm nay còn diễn biến phức tạp, do đó Tiền Hải yêu cầu thời gian tới các ngành, địa phương khẩn trương rà soát vùng nguy cơ ngập úng, khơi thông hệ thống thoát nước, sửa chữa, vận hành trạm bơm để chủ động giữ mực nước an toàn. Đồng thời, hướng dẫn các hộ sản xuất kiểm tra, tu bổ, gia cố bờ ao, đặt cống xả tràn, vây lưới chắn và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó, bảo đảm diện tích thủy sản an toàn trong mùa mưa bão.

MANH THẮNG